

CÔNG AN TỈNH... (Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự lễ ra quân.



Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho các cá nhân và trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân.



Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho các cá nhân và trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân.

Sáng ngày 23/12, Công an tỉnh tổ chức lễ ra quân thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh để nghị Công an tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước.

các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ, kiên quyết không để xảy ra các vụ cháy, nổ và tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh trật tự được tăng cường. Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" được duy trì và đẩy mạnh.

tỉnh các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn các vụ việc tử sớm, tử xa. Tiếp tục làm tốt công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm trên tinh thần thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Công an và của tỉnh.

Mục tiêu của lễ ra quân là giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, giảm tội phạm, không trọng án, không tai nạn giao thông nghiêm trọng, không đốt pháo nổ, không để cháy, nổ xảy ra và không khiếu kiện đông người.

Công an tỉnh cần sẵn sàng các phương án bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, dự án trọng điểm, các sự kiện chính trị trọng đại không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Năm 2022, phong trào thi đua "Vi an ninh Tổ quốc" có nhiều đổi mới, sáng tạo, đạt được nhiều thành tích, chiến công xuất sắc trên các mặt công tác. An ninh chính trị ổn định; không để bị động bất ngờ, không bố phá hoại, biểu tình bạo loạn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thông báo khái quát một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022; đồng thời khẳng định, để đạt được kết quả đó có đóng góp quan trọng của lực lượng công an tỉnh trong bảo đảm an ninh trật tự, môi trường an toàn cho các hoạt động phát triển của tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc; lãnh đạo các cục, vụ thuộc Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh đã trao bằng khen của Bộ Công an, bằng khen của UBND tỉnh, cờ thi đua và danh hiệu đơn vị quyết thắng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Vi an ninh Tổ quốc".

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG...

hồ sơ chuyển phòng tài nguyên và môi trường thẩm định, trình chủ tịch UBND huyện, thành phố ký giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân.

đối số của ngành. Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, hạn chế để xảy ra khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, không để xảy ra điểm nóng.

đại, tài nguyên nước, khoáng sản và bảo vệ môi trường. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương trong việc rà soát, cập nhật, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Sáng ngày 23/12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Hưng Hà tổ chức điều tra, giám sát chỉ số muối, bọ gây tại khu vực có ca mắc sốt xuất huyết nội sinh tại thôn Đồng Hàn, xã Hồng Lĩnh (Hưng Hà).

được thu dọn... tạo điều kiện cho muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết sinh sản, làm tăng nguy cơ lây truyền bệnh.

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO...

ngiên cứu, tham khảo và sử dụng hiệu quả "Sổ tay hướng dẫn xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ".

đầu tiên, ngoài ngôn ngữ tiếng Việt, cần đầu tư thời gian, công sức học tốt tiếng Anh theo chương trình chính khóa và ngoại khóa hướng tới mục tiêu có thể tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về ngoại ngữ của các vị trí việc làm trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

học và sử dụng ngoại ngữ trong trường THPT. Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh tổ chức một số hoạt động thực hành giao tiếp tiếng Anh với sự tham gia của đông đảo học sinh.

Các thành viên trong đoàn đã kiểm tra việc triển khai các hoạt động phòng, chống sốt xuất huyết; điều tra, đánh giá chỉ số muối, bọ gây, việc thực hiện vệ sinh môi trường, thu gom dụng cụ phế thải tại gia đình có ca mắc và các hộ xung quanh...

Hiện nay, bệnh sốt xuất huyết chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa có vắc-xin phòng bệnh. Biện pháp phòng bệnh tốt nhất là vệ sinh môi trường không để sốt ổ bọ gây. Trứng muỗi chỉ chịu được điều kiện khô và sống trong nước đọng.

BẢO ĐẢM NHÂN DÂN ĐƯỢC ĐÓN TẾT...

(Tiếp theo trang 1)

Đó là chỉ đạo của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại phiên họp thứ 19 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 vào chiều ngày 23/12.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, đến nay cả nước đã ghi nhận hơn 11,5 triệu ca mắc Covid-19. Riêng 30 ngày gần đây, số ca mắc đã hơn 12.000 ca, giảm 23,5% so với 30 ngày trước đó.

Sau khi nghe các bộ, ngành, địa phương báo cáo tình hình dịch bệnh, tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19, phát biểu kết luận, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 nhấn mạnh, WHO đánh giá thế giới vẫn trong giai đoạn đại dịch và cảnh báo về những biến thể mới có thể làm dịch Covid-19 trở nên phức tạp.

Các bộ, ngành, địa phương, đơn vị cần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau; quan tâm thực hiện tốt công tác chăm lo cho những người trực tiếp tham gia phòng, chống dịch Covid-19; bảo đảm thuốc, vật tư, hóa chất phục vụ cho công tác khám chữa bệnh.

QUYNH PHỤ...

(Tiếp theo trang 1)

xác định rõ trách nhiệm cá nhân trong từng lĩnh vực được phân công, phụ trách. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương tinh thần kiểm điểm nghiêm túc của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

THÀNH PHỐ...

(Tiếp theo trang 1)

tối thiểu 10% dự toán, UBND thành phố tập trung mọi nguồn lực triển khai quyết liệt, đồng bộ mọi giải pháp quản lý, thu hồi nợ thuế, chống thất thu ngân sách. Triển khai quyết liệt, hiệu quả Chiến lược các cách hệ thống thuế đến năm 2030, đặc biệt quản lý thuế trên nền tảng thuế điện tử.

Advertisement for COVID-19 testing and vaccination services. Includes text: 'Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19', 'Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 23/12', 'Thế giới: Hơn 660,5 triệu người đã mắc Covid-19', 'Việt Nam: Trong ngày, 119 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh', 'Thái Bình: Tỷ lệ trẻ từ 5 - 11 tuổi đã tiêm mũi 1 vắc-xin phòng Covid-19 đạt gần 92,7%', 'Số điện thoại tiếp nhận các thông tin về dịch Covid-19'.